

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้
จำนวน ๓๕ รายการ ตามรายละเอียดและเงื่อนไข แนบท้ายประกาศนี้

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาด้วยการขายทอดตลาด
โดยขอรับรายการและเงื่อนไขการประมูลราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๓๗๘๔ ในวันเวลาราชการ โดยกำหนดขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๓๕ รายการ
ด้วยวิธีการประมูลด้วยวาจา ณ อาคาร ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวคันทน์สนีย์ กุลชล)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

(นางสาวคันทน์สนีย์ กุลชล)
ผู้อำนวยการกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑

ศิริขวัญ รุ่ง/พิมพ์

/ตรวจ

(นางสาวกรองแก้ว จันทร์เอียง)
หัวหน้าสาขาบริหารทั่วไป

กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑

เงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุใช้งานแล้ว จำนวน ๓๕ รายการ
แนบท้ายประกาศ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

๑. กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๓๕ รายการ ตามสภาพ โดยปฏิบัติตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดด้วยการสุ้ราคา โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา ประเภทดังนี้
 - ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ
 - ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ
๒. บุคคลทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมประมูลได้โดยมีต้องลงชื่อ ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในความสงบเรียบร้อย ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพ ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท และห้ามทิ้งเศษขยะในสถานที่ของทางราชการ และถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้ตรวจดูสิ่งของเรียบร้อยแล้วด้วย
๓. ในการสุ้ราคา เมื่อผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาของผู้สุ้ราคาสูงสุดที่นั้นยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาดมีสิทธิ์ถอนทรัพย์สินออกจากการขายทอดตลาดเสียก็ได้
๔. เมื่อได้เสนอสุ้ราคาแล้ว ผู้สุ้ราคาจะถอนคำสุ้ราคาไม่ได้
๕. ในการชำระราคานั้น ผู้สุ้ราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาให้ซื้อได้จะต้องชำระเงินทั้งหมดทันที หรือชำระเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องนำมาชำระให้หมดภายในวันถัดไป และให้นำสิ่งของไปให้หมดภายใน ๓ วันทำการ (หลังจากชำระหมดแล้ว) หรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรนัดหมาย หากไม่สามารถนำเงินมาชำระภายในกำหนด ผู้ขายทอดตลาดจะยึดเงินมัดจำพร้อมทั้งนำพัสดุนั้น ๆ ออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง
๖. ในกรณีที่ผู้ประมูลได้ชำระเงินแล้ว แต่มิได้ขนย้ายสิ่งของออกไป กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของที่เสียหายหรือสูญหาย
๗. ผู้สุ้ราคาสูงและได้รับการพิจารณาให้ซื้อได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและอื่น ๆ (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น
๘. อำนาจในการพิจารณาขายหรือซื้อขาดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการขายทอดตลาด

รายการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๓๕ รายการ ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคาร ๕ กรมส่งเสริมการเกษตร

ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๕ รายการ

ลำดับ ที่	รายการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด	จำนวน	ราคา	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้ (ระดับ ๓-๖)			
๒	เก้าอี้ (ระดับ ๓-๖)			
๓	เก้าอี้ (ระดับ ๓-๖)			
๔	เก้าอี้ (ระดับ ๗-๘)			
๕	เก้าอี้คอมพิวเตอร์			
๖	เก้าอี้คอมพิวเตอร์			
๗	พัดลมตั้งพื้น			
๘	เครื่องคำนวณเลขชนิดไฟฟ้า			
๙	เครื่องโทรสาร.โทรภาพ.FAX			
๑๐	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS			
๑๑	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS			
๑๒	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS			
๑๓	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS			
๑๔	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS			
๑๕	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS			
๑๖	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS			
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หน้าจอสัมผัส (Tablet PC)			
๑๘	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์			
๑๙	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์			
๒๐	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์			
๒๑	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์			
๒๒	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์			
๒๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งชุด			
๒๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งชุด (จำหน่ายเฉพาะ CPU จอจำหน่ายแล้ว)			
๒๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งชุด (จำหน่ายเฉพาะ CPU จอจำหน่ายแล้ว)			
๒๖	จอภาพคอมพิวเตอร์			
๒๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งชุด (จำหน่ายเฉพาะจอภาพคอมพิวเตอร์)			

๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุด (จำหน่ายเฉพาะจอภาพคอมพิวเตอร์)			
๒๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุด (จำหน่ายเฉพาะจอภาพคอมพิวเตอร์)			
๓๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุด (จำหน่ายเฉพาะจอภาพคอมพิวเตอร์)			
๓๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุด (จำหน่ายเฉพาะจอภาพคอมพิวเตอร์)			
๓๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุด (จำหน่ายเฉพาะ CPU จอจำหน่ายแล้ว)			
๓๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุด (จำหน่ายเฉพาะ CPU จอจำหน่ายแล้ว)			
๓๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุด (จำหน่ายเฉพาะ CPU จอจำหน่ายแล้ว)			
๓๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุด (จำหน่ายเฉพาะ CPU จอจำหน่ายแล้ว)			
ราคาจำหน่าย				